



ฟ้าสำเนา

news1@fahlanna.com

ปีที่ 10 ฉบับที่ 45 ปักษ์หลัง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2547 ราคา 10.-

ขุดทรายถึง บก.

ถาม

ผมเป็นคนเชียงรายคนหนึ่ง ที่ร่วม เรียกร้อง ต่อสู้ให้เกิดมี “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ขึ้นมา ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยแท้จริงได้มี “มฟล” เกิดขึ้น ถึงวันนี้ มฟล. มีอายุย่างเข้าเกือบ ปีที่ 6 แล้ว ผลิตบั้นต้ออกไปถึง 2 รุ่น อยากถามว่ามหาวิทยาลัย ทำอะไร? เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าฯ เป็นรูปธรรม สมพระเกียรติ บ้าง มีข่าวว่าจะสร้าง สนามกอล์ฟ, สนามกีฬา ที่ใหญ่ยิ่ง ผู้บริหาร มฟล. และผู้เกี่ยวข้อง มีปัญหาคิดกันอยู่แค่นั้นเองหรือ? ช่วยถามทาง คณะผู้บริหาร มฟล. ให้ที

“คนหน้าบาง”

บ.ก. ตอบ คนหน้าบาง

ผมเห็นด้วยกับคุณ อยากจะถามเสริม คณะผู้บริหาร มฟล. รวมกันไป พร้อมข้อเสนอแนะตามหน้าที่สื่อมวลชน ส่วนจะเห็นด้วยหรือไม่? ก็แล้วแต่จะพิจารณา และผู้อ่านคิดเห็นเกี่ยวกับ เรื่องนี้อย่างไร? ก็แสดงความคิดเห็นมาเพิ่มเติมได้ จะเป็นสื่อกลางให้

1. คณะผู้บริหาร มฟล. มีใคร คิดถึงบุญคุณ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” บ้าง คิดทำอะไร? เพื่อประกาศเกียรติคุณพระองค์ท่านบ้างหรือไม่? วันสวรรคต, วันประสูติ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย น่าที่จะเป็นต้นคิด เป็นผู้นำกับสังคมในเรื่องนี้ ฝ้ามองมาหลายปีแล้ว น่าจะมีการ วางพวงมาลา ประดับธงสัญลักษณ์ เชิญชวนให้ รำลึกถึงพระองค์คุณ พระองค์ท่าน ทำพิธีการที่เหมาะสมสมควร โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นแกนนำ เชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรม เช่นประดับธงทั่ว ทั่วจังหวัดเชียงรายในช่วงเดือนสำคัญนั้น เป็นเวลา 1 เดือน ใครมาเชียงราย จะได้รับรู้ระลึกถึงพระองค์ท่าน แต่เปล่าคิดกัน

ของมหาวิทยาลัย คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใครคิดทำเพื่อพระองค์ท่านบ้าง
2. น่าจะจัดทำอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้ามหาวิทยาลัย ทำเป็นลานกว้าง ถนนอ้อมอนุสาวรีย์ หรือทำเป็นลาน บริเวณในมหาวิทยาลัย ให้สง่างาม สมพระเกียรติ รูปแบบจะเป็นอย่างไร? คณะคณาจารย์มีออกเยอะเยอะในมหาวิทยาลัย น่าจะคิดได้ หรือคิดไม่ออกบอก “สลาเชียงราย คงยินดีช่วย” ทำเป็นลานกว้างเช่น ลานพระบรมรูปทรงม้าใน กทม. เพื่อรองรับ การมาทำพิธีของคนทั่วทั้งจังหวัด ประดับด้วยสวนดอกไม้ให้ สวยงาม ใครมาเชียงราย จะได้มาสักการบูชา อนุสาวรีย์ เป็น ที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัด ถึงวันสำคัญเกี่ยวกับพระองค์ท่าน ก็มาน้อมรำลึก ทำพิธีที่นี่? ประโยชน์ที่จะได้รับหรือ? ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยนั่นเอง เพราะเป็นสถานที่ประกอบ พิธีของคนทั้งจังหวัด มฟล. คือผลผลิตที่สืบสานปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปในอนาคตอาจถือปฏิบัติกันทั่วประเทศ เพราะพระองค์ท่าน ทรงเป็นที่รักของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

เช่นกัน

สิ่งสำคัญเหล่านี้ น่าจะเป็นงานชิ้นแรกๆ ของทาง มฟล. ด้วยซ้ำไป ควบคู่ไปกับการสร้างถาวรวัตถุอื่นๆ กตัญญูกตเวที น่าจะแสดงออกให้สังคมได้เห็นเป็นอันดับแรก พระเกียรติคุณ บารมีพระองค์ท่านสิ้นฟ้าเหนือจิตใจพสกนิกร ชาวไทยทั้งแผ่นดิน เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าสำหรับ คนเชียงราย ที่ทรงตัดสินพระทัยมีบ้านที่ประทับ ณ คอยดุง วัตถุ สิ่งของอื่น นั่นหรือ? ไม่ต้องวิตก จะตามมา ด้วยแรงศรัทธา ความจงรักภักดีจากพสกนิกรทั่วทุกทิศสู่มหาวิทยาลัยฯ ภายหลัง เพราะนามมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง”

ผู้บริหาร มฟล. ช่วยตอบให้สังคมหายข้องใจเสียที ว่า 5-6 ปีที่ผ่านมา ท่านคิดทำอะไรกันเพื่อ “แม่ฟ้าหลวง” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย บ้าง?

บรรณาธิการ